

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)

Cần Thơ 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

⇨ **HỒNG DUYÊN**

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW), toàn Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Triển khai nhanh, quán triệt rộng

Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ngay khi tiếp nhận Chỉ thị số 05-CT/TW cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương; Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15/8/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau các hội nghị học tập, quán triệt, các cấp ủy đã nhanh chóng cụ thể hóa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt, sau khi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức học tập, quán triệt, đồng thời, trong các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đều yêu cầu

các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thành phố phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và xem đây là một giải pháp quan trọng hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Định kỳ, hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức đảng, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng tổ chức sơ kết, kiểm tra, giám sát; thường xuyên theo dõi, phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình hình trong học tập và làm theo Bác; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, kịp thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cũng như đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện; quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách... Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền

Từ năm 2016 đến nay, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã

được các cấp ủy chỉ đạo và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức như: thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; các trang thông tin điện tử của ngành; các buổi sinh hoạt chuyên đề của đoàn viên, hội viên, sinh hoạt khu dân cư... Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ, Đài Truyền thanh các quận, huyện; các trang thông tin điện tử, bản tin, tạp chí của các ban, ngành, hội, đoàn thể... xây dựng chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, định kỳ tuyên truyền, đăng tải các bài viết và hình ảnh, phản ánh sinh động về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; giới thiệu những gương điển hình làm theo lời Bác và đảng, phát vào các vị trí trang trọng, khung giờ thuận lợi cho khán, thính giả xem, nghe, tạo được sức lan tỏa tốt.

Ngoài ra, một số địa phương, đơn vị đã linh hoạt tổ chức nhiều hội thi, hội thảo khoa học, diễn đàn... phù hợp với địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vừa tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương, đơn vị giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tiêu biểu như: Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019, với chủ đề “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng soi sáng đường chúng ta đi”. Năm 2017, 2018, Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy đã tham mưu cấp ủy tổ chức Liên hoan các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh bằng hình thức sân khấu hóa; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (năm 2019); cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; cuộc thi “Kỷ yếu 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Quận ủy Cái Răng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả việc nhân

rộng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận Cái Răng”; hoặc như ở Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng, năm 2020, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc không tổ chức lễ quy mô tập trung đông người, chuyển sang tổ chức các hoạt động và chỉ đạo các hội, đoàn thể tổ chức thực hiện như: Lễ viếng và báo công dâng Bác, các hoạt động an sinh xã hội, khởi công làm đường giao thông nông thôn, xây nhà nghĩa tình, trồng cây nhớ ơn Bác Hồ... Đây là các điểm nhấn trong chuỗi sự kiện 130 năm mừng sinh nhật Bác và điểm mới của Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng...

Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia như: Mặt trận Tổ quốc gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các cấp Hội Phụ nữ thành phố học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn đẩy mạnh các phong trào tiết kiệm tương trợ; phát động thi đua, triển khai nhiều cách làm hay, mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiệu quả... gắn với xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố phát động phong trào “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác”, “Xây dựng Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác”. Ngành Công an Cần Thơ gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Lực lượng vũ trang thành phố thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW



Thành ủy Cần Thơ sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Tấn Vĩnh.

gắn với Chỉ thị số 87-CT/QUTW về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”. Hội Cựu Chiến binh thành phố tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình “Rước ảnh Bác Hồ về treo nơi trang trọng trong nhà” trong Nhân dân, được hội viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, trong toàn Hội đạt 100% và vận động Nhân dân đạt 99,5% có ảnh Bác Hồ treo trang trọng trong nhà và ở một số cơ sở thờ tự của tôn giáo. Mô hình “Câu lạc bộ 6 không” thể hiện sự nêu gương cụ thể, rèn luyện đạo đức, chấp hành pháp luật của cựu chiến binh và đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội. Hiện nay, toàn thành phố có 599/599 “Câu lạc bộ 6 không” ở các ấp, khu vực, đạt tỷ lệ 100%...

Nhìn chung, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị và địa phương đã đạt được những

kết quả bước đầu và ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Việc học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị... Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, toàn thành phố đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Tổng hợp giai đoạn từ 2016 - 2020 toàn thành phố có 702 tập thể và 1.177 cá nhân; trong đó, Thành ủy tuyên dương 108 tập thể, 149 cá nhân; cấp ủy trực thuộc tuyên dương 594 tập thể và 1.102 cá nhân. Ngoài

ÀNH ỦY CẦN THƠ

HỘI NGHỊ

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU
THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

o, ngày 17 tháng 5 năm 2019



ra, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: 01 tập thể và 02 cá nhân (năm 2019) và 01 cá nhân năm 2020.

Để tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, thiết thực, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng, các đơn vị, cơ quan tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xác định việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố. Yêu cầu việc tổ chức thực hiện phải gắn sát với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền “người tốt”, “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xuyên tạc, bôi nhọ thân thể, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Và kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; góp phần cổ vũ, động viên, phát huy vai trò quan trọng và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự phát triển của thành phố trong thời gian tới ■